

ด่วนที่สุด  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๘๕๖



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนมาก ที่ กบ ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด  
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับการบริหารราชการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก รายงานผลพร้อมจัดส่งเอกสารการคัดเลือก (แบบ ๑ แบบ ๒ และแบบ ๓) ของผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม ให้จังหวัดกระบี่ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ หากพ้นกำหนดเวลา ถือว่าไม่ประสงค์ส่งผลการคัดเลือก นั้น

จังหวัดกระบี่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุรัตน์ ไหมคพริ้ง)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร./โทรสาร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙



## ประกาศจังหวัดกระบี่

### เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตน ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม กับ การปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ ปราบกฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่งกับการกิจการราชการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ใน ๓ ระดับ คือ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดกระบี่ กำหนดให้จัดส่งผลงานเพื่อคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาในการจัดส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และจังหวัดกระบี่ โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปราบกฏผลการคัดเลือก ดังนี้

๑. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน

#### ๒. เทศบาล

กลุ่มที่ ๑ ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มที่ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชินวัตร เบ็ดทอง พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) สังกัดเทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

กลุ่มที่ ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

๑. นางสาวรารัตน์ รามณี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สังกัดเทศบาลตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

๒. นายพิริยะ คำของ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน สังกัดเทศบาลตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

/๓. องค์กร...

๓. องค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสำราญ สมพันธ์ พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรกรรมและสหกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบางเท่าแม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

กลุ่มที่ ๒ ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน

กลุ่มที่ ๓ ไม่มีผู้เข้ารับการประเมิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอนรรตน์ ไหมคพริ้ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่